
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห   

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

วันพุธ ที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๓๐  น. 
ณ   หอประชุมเทศบาลตำบลกุดไห 

*************************** 

ผู้มาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายทองจันทร์ ไพคำนาม ประธานสภาเทศบาล ทองจันทร์ ไพคำนาม 
๒ นายสมรัก ข่วงทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สมรัก ข่วงทิพย์ 
๓ นายนวณมะณี ลามคำ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ นวณมะณี ลามคำ 
๔ นายหนูพร สว่างสิงค์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ หนูพร สว่างสิงค์ 
๕ นายฉ่ำ ข่วงทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ฉ่ำ ข่วงทิพย์ 
๖ นายสะท้าน ลามคำ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สะท้าน ลามคำ 
๗ นางสาวพิมใจ ทิพย์คำมี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ พิมใจ ทิพย์คำมี 
๘ นายสตรี แสงศิลา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สตรี แสงศิลา 
๙ นายไชยา บัวเพชร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ไชยา บัวเพชร 

๑๐ นายดาบ ไพเรืองโสม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ดาบ ไพเรืองโสม 
๑๑ นายปริญญา ริกำแง รองประธานสภาเทศบาล ปริญญา ริกำแง 
๑๒ นายปัญญาณัฏฐ์ ปาตู เลขานุการสภาเทศบาล ปัญญาณัฏฐ์ ปาตู 

    
ผู้ไม่มาประชุม 
 -  นายเกษร ตุพิลา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ (ลาป่วย) 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายวิชา ข่วงทิพย์ นายกเทศมนตรี วิชา ข่วงทิพย์ 
๒ นายราเชนทร์  เติมทานาม รองนายกเทศมนตรี ราเชนทร์  เติมทานาม 
๓ นายอำนวย  ตุพิลา รองนายกเทศมนตรี อำนวย ตุพิลา 
๔ นายนันทวุฒิ  ทิพย์คำมี เลขานุการนายกเทศมนตรี นันทวุฒิ  ทิพย์คำมี 
๕ นายเวียงฤทธิ์ ไพคำนาม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เวียงฤทธิ์ ไพคำนาม 
๖ นายธีระศักดิ์  ศรีนัครินทร์ รองปลัดเทศบาล ทต.กุดไห ธีระศักดิ์  ศรีนัครินทร์ 
๗ นายอุทิศ  ถันชมนาง ผู้อำนวยการกองช่าง อุทิศถัน  ชมนาง 
๘ นางสาวธัญรัตน์  สุรินทะ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ ธัญรัตน์  สุรินทะ 
๙ นางนริสสรา นาคะอินทร์ ผู้อำนวยการกองคลัง นริสสรา นาคะอินทร์ 

๑๐ นางทิชากร สวนาการณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทิชากร สวนาการณ์ 



๑๑ นายพิพัฒน์  วิภาคะ นักวิชาการเกษตร พิพัฒน์  วิภาคะ 
๑๒ นางสาวมนธิดา ตุพิลา นักวิชาการศึกษา มนธิดา ตุพิลา 
๑๓ นางสาววาสนา จารย์สูงเนิน นักวิชาการตรวจสอบภายใน วาสนา จารย์สูงเนิน 

/๑๔ นางสาวพรลภัส....   

-๒- 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑๔ นางสาวพรลภัส ทิพย์คำมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พรลภัส ทิพย์คำมี 
๑๕ นายไพศาลศักดิ์  อ่อนลาน นิติกร ไพศาลศักดิ์  อ่อนลาน 
๑๖ นางสาวสาลินี  ข่วงทิพย์ นักประชาสัมพันธ์ สาลินี  ข่วงทิพย์ 
๑๗ นายชัยณรงค์ ทิพม่อม เจ้าพนักงานธุรการ ชัยณรงค์ ทิพม่อม 
๑๘ นายศิริพล คูณหอม นักจัดการงานทั่วไป ศิริพล คูณหอม 
19 นางจุไรรัตน์  อินนันต๊ะ เจ้าพนักงานธุรการ จุไรรัตน์  อินนันต๊ะ 

 

- เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการสภาเทศบาลตำบลกุดไห ได้เรียนเชิญให้ผู้มาประชุม
และผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุม ตามที่เทศบาลตำบลกุดไห ได้จัดเตรียมไว้ให้ 
เพ่ือจะได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห ต่อไป 

- เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกุดไห (นายปัญญาณัฏฐ์  ปาตู ) ได้เรียนเชิญ
ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดไห (นายทองจันทร์ ไพคำนาม) ได้จุดธูปเทียนบูชา 
พระรัตนตรัย และเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ 

เริ่มประชุม   เวลา ๐๙.๓๐น. 

นายทองจันทร์ ไพคำนาม เรียน คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ 
ประธานสภา ฯ ทุกท่าน เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบล   

กุดไห สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันนี้ คือวันพุธ      
ที ่๓๐ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ และขออนุญาตประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ครับ 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
นายทองจันทร์ ไพคำนาม ในระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาฯ   ๑. ด้วย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ

ฝึกอบรมหลักสูตร “การป้องกันและแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานด้านการ
บริหาร กิจการสภาท้องถิ่น และการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และเทคนิค
การประชุมสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๕ ” รุ่นที่ ๔ ระหว่าง



วันที ่ ๑๓ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง อำเภอเมือง จังหวัด
นครพนม ประกอบด้วย  
๑. นายนวณมะณี ลามคำ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดไห 

 ๒. นายไชยา บัวเพชร ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดไห 
 ๓. นายปริญญา ริกำแง ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดไห 
          ๔. นายหนูพร สว่างสิงห์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดไห 
 ๕. นายสตรี แสงศิลา ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดไห 
 ๖. นายฉ่ำ ข่วงทิพย ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดไห 

/๒. การประชุม....   

-๓- 

๒. การประช ุมสภา สม ัยสาม ัญ สม ัยท ี ่  ๓ ประจำป ี  พ.ศ. ๒๕๖๖                    
ในวันอังคาร ที่ ๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (ในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ) ร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านไป เรียบร้อย       
มีมติ กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖     
ในวันพุธ ที่ ๓๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ และในวาระที่ ๓ 
ขั้นลงมติ สภาได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ( แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ) 

   

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา (การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันอังคาร ที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห) 

นายทองจันทร์ ไพคำนาม เรื ่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไหครั้งที ่ผ่านมา คือในการ 
ประธานสภาฯ   ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห สมัยสามัญ สมัยที ่๓ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันอังคาร  

ที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลตำบลกุดไห  
 นำเรียนชี้แจง ต่อไป 

นายปัญญาณัฏฐ์  ปาตู เรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ สำหรับในการประชุมสภาเทศบาลตำบล ในแต่ละ 
เลขานุการสภาฯ ครั้ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) จะต้องมีการจดบันทึกรายงานการ
ประชุมทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการ และในการตรวจรายงานการประชุมใน
แต่ละครั้งนั้น จะมีคณะกรรมการตรวจ จำนวน ๓ คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ที่
ได้รับการแต่งตั้งจากสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ซึ่งทาง
สภาเทศบาลตำบลกุดไหก็ได้แต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และลำดับต่อไป ผมขอความ
กรุณาสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดไหทุกท่าน ได้ดูและตรวจสอบบันทึกรายงานการ



ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ 
เมื่อวันอังคาร ที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล    
กุดไห ในครั้งที่ผ่านมา โดยให้สมาชิกสภาตรวจดูความถูกต้องไปพร้อมกันเลยนะครับ 
ว่ามีข้อความหน้าใดบรรทัดไหนที่ตกหล่นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน เพื่อที่จะได้รับรองใน
ลำดับต่อไป 

นายทองจันทร์ ไพคำนาม ครับ ขอขอบคุณ ท่านเลขานุการสภาเทศบาลตำบลกุดไหครับ ตามที่ท่านเลขานุการ 
ประธานสภาฯ สภาเทศบาลตำบลกุดไห ได้ชี้แจง ไปแล้วนั้น เกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุม

ครั้งที่ผ่านมา และไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์ท่ีจะแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลกุดไห สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันอังคาร 
ที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มนะครับ ผมขอการรับรองรายงานบันทึกการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ 
เมื่อวันอังคาร ที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ สมาชิกท่านใด เห็นชอบโปรดยกมือ    

 
 

/ที่ประชุม....   

-๔- 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ (๑๐ : ๐)  
- เห็นชอบ    ๑๐   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   ๐   เสียง 
- งดออกเสียง   ๑   คน  
 

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้ามี) 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
     ๔.๑ การพิจารณาคำเสนอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ าย       
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เชิญเลขานุการสภาเทศบาลตำบลกุดไหได้ชี ้แจง 
    ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) 

๔.๒ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร ่างเทศบัญญัติ              
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (โดยนายนวณมะณี ลามคำ 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร ่างเทศบัญญัติงบประมาร รายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) 

นายทองจันทร์ ไพคำนาม ขอเชิญ นายปัญญาณัฏฐ์  ปาตู เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประธานสภาฯ   ตาม ๔.๑ การพิจารณาคำเสนอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครับ   



นายปัญญาณัฏฐ์  ปาตู เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ผม นายปัญญาณัฏฐ์ ปาตู เลขานุการสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ.

๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ตามมติสภาเทศบาลตำบลกุดไห 
เมื่อวันอังคาร ที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้มีมติเห็นชอบ สมาชิกสภาจำนวน 
๗ ท่าน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ และมีมติกำหนดห้วงเวลาการยื่นเสนอคำแปร
ญัตติ ๙ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓ วัน มีมติกำหนดวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร ่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่คณะผู้บริหารได้เสนอเข้ามาให้คณะกรรมการแปรญัตติได้
ร ่วมพิจารณา และประธานสภาได ้แต ่งต ั ้งตามคำสั ่งสภาเทศบาลตำบลกุดไห            
๐๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อาศัยอำนาจตาม 
มาตรา ๒๑ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ ข้อ ๑๖ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ได้แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดไห 
ในตำแหน่งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

  ๑. นายนวณมะณ ี ลามคำ   ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
  ๒. นายฉ่ำ ข่วงทิพย์          กรรมการ 
  ๓. นายหนูพร  สว่างสิงห์   กรรมการ 

/๔.  นายสตรี....   

-๕- 

  ๔.  นายสตรี  แสงศิลา        กรรมการ 
  ๕. นายเกษร ตุพิลา          กรรมการ 
  ๖. นายสมรัก  ข่วงทิพย์      กรรมการ 
  ๗. นายไชยา  บัวเพชร        กรรมการ/เลขานุการ 

และได้มีการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที ่ ๒๑ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๗        
ขอนำเรียน เพียงเท่านี้ก่อนครับ ท่านประธานสภา ฯ ขอบคุณครับ 

นายทองจันทร์ ไพคำนาม ขอขอบคุณ นายปัญญาณัฏฐ์ ปาตู เลขานุการสภาฯ มากครับ ในคำชี้แจง ลำดับต่อไป  
ประธานสภาฯ ๔.๒ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร ่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
นายทองจันทร์ ไพคำนาม ขอเชิญ นายนวณมะณี  ลามคำ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รายงานชี้แจง ต่อไปครับ  

นายนวณมะณี  ลามคำ    เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผม นายนวณมะณี  ลามคำ ประธานคณะกรรมการ 



ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอนำ
เรียนชี้แจงในสมัยการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
เกี่ยวกับรายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห ดังนี้ ตามมติสภาเทศบาลตำบลกุดไห สมัย
ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ เมื่อวันอังคาร ที่ ๘ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
แปรญัตติ พิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยได้กำหนดให้ยื ่นเสนอคำขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห 
และกำหนดวันประชุมเพื่อพิจารณาคำเสนอขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา 
๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังกล่าว
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผลรายละเอียดดังนี้ ในห้วงกำหนดเวลายื่นเสนอคำขอแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่าง
วันที่ ๙ - ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น.        
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอหรือยื่นคำแปรญัตติ
ประการใด และคณะกรรมการแปรญัตติทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ว่ามีความเหมาะสมถูกต้องตาม
ระเบียบข้อบังคับกฎหมายทุกประการ จึงมีมติเห็นด้วยและให้ยืนตามร่างเดิม            
ที่ผู้บริหารได้เสนอหลักการมาครับ ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมขออนุญาตนำเรียน
เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

/ขอขอบคุณ....   

-๖- 

นายทองจันทร์ ไพคำนาม ขอขอบคุณ นายนวณมะณี  ลามคำ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มากครับ ในคำชี้แจง รายงาน

การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอหรือยื่นคำแปรญัตติประการใด และ
คณะกรรมการแปรญัตติทุกท่าน ได้ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ว่ามีความเหมาะสมถูกต้องตามระเบียบ
ข้อบังคับกฎหมายทุกประการ จึงมีมติเห็นด้วยและให้ยืนตามร่างเดิมที่ผู้บริหารได้
เสนอหลักการมา ลำดับต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ ครับ 



 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง (สืบเนื่อง) เพื่อพิจารณา อนุมัติ เห็นชอบ 

 ญัตติที่ ๕.๑ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗  (ในวาระที ่ ๒ ขั ้นแปรญัตติ) เชิญเลขานุการสภาฯ ชี ้แจงระเบียบ          
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ญัตติที่ ๕.๒ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗  (ในวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ) เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง 

 ญัตติที่ ๕.๓ ขออนุมัติเห็นชอบขยายระยะเวลาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง ประเภทรถกระเช่าไฟฟ้า (โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลกุดไห หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย นำเรียนชี้แจง) รายละเอียดตามเอกสาร  

 ญัตติที่ ๕.๔ ขออนุมัติเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๖ กองสวัสดิการสังคม (โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลกุดไหหรือผู ้ที ่ได้รับ
มอบหมายนำเรียนชี้แจง) รายละเอียดตามเอกสาร 
ญัตติที่ ๕.๕ ขออนุมัติเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและงานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน กองช่าง (โดย
ท่านนายกเทศมนตรีตำบลกุดไหหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย นำเรียนชี้แจง) รายละเอียด
ตามเอกสาร 
ญัตติที่ ๕.๖ ขออนุมัติเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและโยธา หมวดค่าครุภ ัณฑ์ ประเภทครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร ์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท กองช่าง (โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลกุดไห
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนำเรียนชี้แจง) รายละเอียดตามเอกสาร 
ญัตติที่ ๕.๗ ขออนุมัติเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๓๐๐ บาท กองช่าง (โดยท่านนายกเทศมนตรี
ตำบลกุดไหหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนำเรียนชี้แจง) รายละเอียดตามเอกสาร 
 

/ญัตติที่ ๕.๘....   

-๗- 

ญัตติที่ ๕.๘ ขออนุมัติเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๖ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวด



ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง กองช่าง (โดยท่านนายกเทสมนตรีตำบลกุดไห
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนำเรียนชี้แจง) รายละเอียดตามเอกสาร 
ญัตติที่ ๕.๙ ขออนุมัติเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๖ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จัดซื้อชั้นไม้ ๖ ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔x๑๔ นิ้ว 
จำนวน ๖ หลัง แผนงานการศึกษางบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน กองการศึกษาฯ (โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลกุดไหหรือผู ้ที ่ได ้รับ
มอบหมายนำเรียนชี้แจง) รายละเอียดตามเอกสาร 
ญัตติที่ ๕.๑๐ ขออนุมัติเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ขนาดกว้างหลึกxสูง 
ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๑x๔๐x๔๘ ชม. จำนวน ๒ หลัง แผนงานการศึกษางบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษาฯ (โดยท่านนายกเทศมนตรี
ตำบลกุดไหหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนำเรียนชี้แจง) รายละเอียดตามเอกสาร 
ญัตติที่ ๕.๑๑ ขออนุมัติเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จัดซื้อเตียงเหล็กขนาด ๓ ฟุต พร้อมที่นอน 
จำนวน ๒ ชุด ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท แผนงานการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษาฯ (โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลกุดไหหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายนำเรียนชี้แจง) รายละเอียดตามเอกสาร 
ญัตติที่ ๕.๑๒ อนุมัติเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ และโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนฯ (โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลกุดไหหรือผู ้ที ่ได้รับ
มอบหมาย นำเรียนชี้แจง) รายละเอียดตามเอกสาร 

 
นายทองจันทร์ ไพคำนาม ขอเชิญ นายปัญญาณัฏฐ์  ปาตู เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประธานสภาฯ    ญัตติที่ ๕.๑ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
    พ.ศ. ๒๕๖๗ (ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ) ครับ  

นายปัญญาณัฏฐ์  ปาตู เรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ ผมนายปัญญาณัฏฐ์  ปาตู เลขานุการสภาฯ ขอนำ 
เลขานุการสภาฯ เรียนว่า ญัตติที ่ ๕.๑ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  ในวาระที ่๒ ขั้นแปรญัตติ ขอนำเรียนระเบียบข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง พอสังเขปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ดังนี้ 

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงลำดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

  ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 



  ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ    
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือที่บกพร่องก็ได้โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ข้ึนอีก ใน 

/กรณีท่ี....   

-๘- 

กรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การ
พิจารณาข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆ 
ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้   

ตามระเบียบที่กล่าวว่านั้น สภาเทศบาลตำบลกุดไห ไม่เข้าในลักษณะทั้งสาม
วรรค เพราะว่าห้วงระยะเวลา ๙ - ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นห้วงเวลากำหนดให้มี
การยื ่นเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่มีผู ้ใดยื่นเสนอคำแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ แล้วในวันที ่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ มีมติยืนตามร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ผู้บริหารเสนอ
หลักการไปและไม่มีการขอสงวนสิทธิไว้ เพราะฉะนั้น ในระเบียบแปรญัตติ ในวาระที่ 
๒ ขั้นแปรญัตติ นั้นไม่มีสิทธิที่จะแปรญัตติเพราะไม่มีการยื่นเสนอการแปรญัตติ เว้น
แต่การเสนอการแปรญัตตินั้น จะเป็นประโยชน์หรือหากไม่เสนอแล้วจะเกิดความ
เสียหายแก่ราชการ แต่ก็เป็นอำนาจของท่านประธานสภาฯ ว่าจะอนุญาตหรือไม่ นี้คือ
ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย จึงขออนุญาตนำเรียน เพียงเท่านี้ก่อน ท่านประธานสภาฯ 
ขอขอบคุณครับ   

นายทองจันทร์ ไพคำนาม ขอขอบคุณ นายปัญญาณัฏฐ์ ปาตู เลขานุการสภาฯ  มากครับสำหรับคำชี้แจงเกี่ยวกับ 
ประธานสภาฯ ระเบียบ ขั ้นแปรญัตติ ในญัตติที ่ ๕.๑ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ) ไม่มีท่านใดยื่น
เสนอการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๗ จึงไม่มีสิทธิแปรญัตติดังกล่าวได้ ลำดับต่อไป ญัตติที่ ๕.๒ เรื่องการพิจารณา
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวาระที ่๓ ขั้นลงมติ ครับ 
ต่อไปผมขอมติเห็นชอบจากท่านสมาชิกสภาทุกท่าน สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตรา
เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โปรดยกมือ 

  ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ (๑๐ : ๐)  
- เห็นชอบ     ๑๐   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   ๐    เสียง 
- งดออกเสียง  ๑   คน   



นายทองจันทร์ ไพคำนาม ลำดับต่อไป ขอเชิญผู้ที ่ได้รับมอบหมาย ญัตติที่ ๕.๓ ขออนุมัติเห็นชอบขยาย
ประธานสภาฯ   ระยะเวลาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถกระเช่าไฟฟ้า  

นำเรียนชี้แจง ครับ      

นางนริสสรา นาคะอินทร์ เรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ ดิฉัน นางนริสสรา นาคะอินทร์ ผู้อำนวยการกอง 
ผู้อำนวยการกองคลัง คลัง ขอนำเรียนชี้แจง ญัตติที่ ๕.๓ ขออนุมัติเห็นชอบขยายระยะเวลาการจัดซื้อ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถกระเช่าไฟฟ้า ดังต่อไปนี้ 

ตามที่ได้ตั้งงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถ
กระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๒,๖๕๐,๐๐๐ บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ
ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และได้ 

/ผู้ชนะ....   

-๙- 

ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท พรเลิศการช่าง จำกัด เสนอราคา ๒,๐๗๗,๐๐๐ 
บาท ตามประกาศเทศบาลตำบลกุดไห เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวด
ราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 
๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้มีการขออุทธรณ์ผลการพิจารณาการเสนอราคา 
ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการทำสัญญาภายในปีงบประมา ๒๕๖๕ และได้ดำเนิน
ขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันต่อสภาเทศบาลตำบลกุดไห เพ่ือดำเนินการใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น 

  สืบเนื่องด้วยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน เมือวันที่ ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของบริษัท ทวีโชค ทรัค แอนด์ 
อีควิปเมนท์ จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี.แอล.ธานี เอ็นจิเนียริ ่ง แจ้งว่า      
ข้อกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์ทั้ง ๒ ราย ฟังขึ้น ทำให้ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดผ่านการ
พิจารณาซึ่งมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ จึงให้เทศบาลตำบลกุดไห
ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในนี้ และดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป ตามนัยมาตรา ๑๑๙ 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

ตามประกาศเทศบาลตำบลกุดไห ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
กองคลังได้ดำเนินการยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและยกเลิกประกาศ 
ประกดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) 
เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่อีกครั้ง ซึ่งอยู่ระหว่างการกำหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และราคากลางสำหรับประกวดราคาซื้อรถ
กระเช้าไฟฟ้า ซึ่งไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ได ้

จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง



ส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ไขเพิ ่มเติมถึง(พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ ในกรณีที ่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมตัิ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

กรณีเมื ่อสิ ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น 

นายทองจันทร์ ไพคำนาม ขอขอบคุณ นางนริสสรา นาคะอินทร์ ผู้อำนวยการกอง มีท่านใด สงสัยหรือสอบถาม 
ประธานสภา ฯ               อีกหรือไม ่หากไม่มี ต่อไป ผมขอมติเห็นชอบจากท่าน สมาชิกสภา ทุกท่านว่าเห็นชอบ 

ตามญัตติที่ ๕.๓ ขออนุมัติเห็นชอบขยายระยะเวลาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง ประเภทรถกระเช่าไฟฟ้า สมาชิกท่านใด เห็นชอบโปรดยกมือ 

  ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ (๑๐ : ๐)  
- เห็นชอบ     ๑๐   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   ๐    เสียง 
- งดออกเสียง  ๑   คน   

/ลำดับต่อไป....   

-๑๐- 

นายทองจันทร์ ไพคำนาม ลำดับต่อไป ขอเชิญผู ้ที ่ได้รับมอบหมาย ญัตติที ่ ๕.๔ ขออนุมัติเห็นชอบการ
ประธานสภาฯ   โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กองสวัสดิการสังคม 

นำเรียนชี้แจง ครับ      

นางสาวธัญรัตน์  สุรินทะ  เรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวธัญรัตน์  สุรินทะ ผู้อำนายการกอง 
ผู้อำนายการกองสวัสดิการฯ สวัสดิการสังคม ขอนำเรียนชี้แจง ญัตติที่ ๕.๔ ขออนุมัติเห็นชอบการโอนงบประมาณ

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กองสวัสดิการสังคม  
เหตุผลเนื่องจาก กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลกุดไห มีความจำเป็นต้อง

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน  ๑ 
รายการ ซึ่งเป็นเงิน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) เนื่องจากรายจ่าย งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ
ต่อการเบิกจ่าย  ตามรายละเอียดดังนี้ 

 งบลงทุน    
 ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์     
                       - งบประมาณตั้งไว้   จำนวน          ๗,๕๐๐ บาท 
 - เบิกจ่ายไปแล้ว     จำนวน       -     บาท 
 - งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จำนวน  ๗,๕๐๐ บาท 



 - โอนครั้งนี้ (+เพ่ิม)   จำนวน             ๕๐๐ บาท 
            - ยอดเงินงบประมาณหลังโอน  จำนวน       ๘,๐๐๐ บาท 
 

โดยขออนุมัติโอน (-ลด) จาก               
งบกลาง    

 ประเภท เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์     
                       - งบประมาณตั้งไว้   จำนวน            ๖๐,๐๐๐ บาท 
 - เบิกจ่ายไปแล้ว     จำนวน           ๔๔,๐๐๐ บาท 
 - งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จำนวน           ๑๖,๐๐๐ บาท 
 - โอนครั้งนี้ (-ลด)    จำนวน              ๕๐๐ บาท 
            - ยอดเงินงบประมาณหลังโอน  จำนวน             ๑๕,๕๐๐ บาท 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายทองจันทร์ ไพคำนาม ขอขอบคุณ นางสาวธ ัญร ัตน ์  ส ุร ินทะ ผ ู ้อำนายการกองสว ัสด ิการส ังคม  
ประธานสภา ฯ                มีท่านใด สงสัยหรือสอบถาม อีกหรือไม่ หากไม่มี ต่อไป ผมขอมติเห็นชอบจากท่าน 

สมาชิกสภา ทุกท่านว่าเห็นชอบ ตามญัตติที ่ ๕.๔ ขออนุมัต ิเห็นชอบการโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กองสวัสดิการสังคม สมาชิก
ท่านใด เห็นชอบโปรดยกมือ 
 

/ที่ประชุม....   

-๑๑- 

  ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ (๑๐ : ๐)  
- เห็นชอบ     ๑๐   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   ๐    เสียง 
- งดออกเสียง  ๑   คน   

นายทองจันทร์ ไพคำนาม ลำดับต่อไป ขอเชิญผู ้ที ่ได้รับมอบหมาย ญัตติที ่ ๕.๕ ขออนุมัติเห็นชอบการ
ประธานสภาฯ   แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

แผนงานอุตสาหกรรมและงานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา   
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน กองช่าง นำเรียนชี้แจง ครับ      

นายอุทิศ  ถันชมนาง เรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ ผมนายอุทิศ  ถันชมนาง ผู้อำนายการกองช่าง 
ผู้อำนายการกองช่าง ขอนำเรียนชี้แจง ญัตติที่ ๕.๕ ขออนุมัติเห็นชอบการแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและงาน



บริหารทั ่วไป เกี ่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ประเภท
ครุภัณฑ์โรงงาน กองช่าง ดังต่อไปนี้ 

เดิม 
  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน  ดังนี้ 
เครื่องเจีย/ตัด ไฟฟ้า ขนาด ๔ นิ้ว ราคาเครื่องละ ๑,๒๐๐ บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๖๗๐ วัตต์ 
- ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ รอบ/นาท ี
- เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจียร ขนาด ๑๑๕ มม. (๔ นิ้ว) 
- มีฝาครอบป้องกันใบเจียร 
 ใหม่ 

  เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด และปัจจุบันไม่สามารถซื้อได้ตาม
คุณลักษณะพ้ืนฐานเดิม จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะพ้ืนฐานใหม่ ดังนี้ 
เครื่องเจีย/ตัด ไฟฟ้า ขนาด ๔ นิ้ว ราคาเครื่องละ ๑,๒๐๐ บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๖๗๐ วัตต์ 
- ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ รอบ/นาท ี
-เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจียร ขนาด ๑๐๐ มม. (๔ นิ้ว) 
- มีฝาครอบป้องกันใบเจียร 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 

/ขอขอบคุณ....   

-๑๒- 

นายทองจันทร์ ไพคำนาม ขอขอบคุณ นายอุทิศ  ถันชมนาง ผู้อำนายการกองช่าง มีท่านใด สงสัยหรือสอบถาม  
ประธานสภา ฯ               อีกหรือไม่ หากไม่ม ีต่อไป ผมขอมติเห็นชอบจากท่านสมาชิกสภา ทุกท่านว่าเห็นชอบ 

ตามญัตติที่ ๕.๕ ขออนุมัติเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและงานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ



อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน กองช่าง 
สมาชิกท่านใด เห็นชอบโปรดยกมือ 

  ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ (๑๐ : ๐)  
- เห็นชอบ     ๑๐   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   ๐    เสียง 
- งดออกเสียง  ๑   คน   

นายทองจันทร์ ไพคำนาม ลำดับต่อไป ขอเชิญผู้ที ่ได้รับมอบหมาย ญัตติที่ ๕.๖ ขออนุมัติเห็นชอบการโอน
ประธานสภา ฯ                งบประมาณรายจ่าย(เพ่ิมเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรม 

และการโยธา บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท กองช่าง นำเรียนชี้แจง 
ครับ      

นายอุทิศ  ถันชมนาง เรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ ผมนายอุทิศ  ถันชมนาง ผู้อำนายการกองช่าง 
ผู้อำนายการกองช่าง ขอนำเรียนชี ้แจง ญัตติที ่ ๕.๖ ขออนุมัติเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย 

(เพิ ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
บริหารทั่วไปเกี ่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท กองช่าง  

เหตุผลเนื่องจาก กองช่าง เทศบาลตำบลกุดไห มีความจำเป็นต้องขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท เนื่องจาก
งบประมาณคงเหลือไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายตามรายการ ดังต่อไปนี้ 

 รายการขออนุมัติเพื่อโอนเพิ่มงบประมาณ ได้แก่ 
 ด้านบริหารทั่วไปเกี่ยวกับแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ค 

สำหรับประมวลผล) 
 - งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จำนวน  ๒๒,๐๐๐ บาท 
 - โอนครั้งนี้ (+เพ่ิม)   จำนวน            ๒,๐๐๐ บาท 
            - ยอดเงินงบประมาณหลังโอน  จำนวน       ๒๔,๐๐๐ บาท 

โดยขออนุมัติโอน (-ลด) จาก  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           
งบบุคลากร 
 

/หมวด....   



-๑๓- 

หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   
 ประเภท เงินเดือนข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น     
 - งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จำนวน           ๒๓๖,๗๐๐ บาท 
 - โอนครั้งนี้ (-ลด)    จำนวน             ๒,๐๐๐ บาท 
            - ยอดเงินงบประมาณหลังโอน  จำนวน             ๒๓๔,๗๐๐ บาท 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายทองจันทร์ ไพคำนาม ขอขอบคุณ นายอุทิศ  ถันชมนาง ผู้อำนายการกองช่าง มีท่านใด สงสัยหรือสอบถาม  
ประธานสภา ฯ               อีกหรือไม่ หากไม่ม ีต่อไป ผมขอมติเห็นชอบจากท่านสมาชิกสภา ทุกท่านว่าเห็นชอบ 

ตามญัตติที่ ๕.๖ ขออนุมัติเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและโยธา หมวดค่าครุภ ัณฑ์ ประเภทครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร ์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท กองช่าง สมาชิกท่านใด เห็นชอบโปรดยกมือ 

  ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ (๑๐ : ๐)  
- เห็นชอบ     ๑๐   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   ๐    เสียง 
- งดออกเสียง  ๑   คน   

นายทองจันทร์ ไพคำนาม ลำดับต่อไป ขอเชิญผู้ที ่ได้รับมอบหมาย ญัตติที่ ๕.๗ ขออนุมัติเห็นชอบการโอน
ประธานสภา ฯ                งบประมาณรายจ่าย(เพ่ิมเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรม 

และการโยธา งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 
๓๐๐ บาท กองช่าง นำเรียนชี้แจง ครับ      

นายอุทิศ  ถันชมนาง เรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ ผมนายอุทิศ  ถันชมนาง ผู้อำนายการกองช่าง 
ผู้อำนายการกองช่าง ขอนำเรียนชี้แจง ญัตติที่ ๕.๗ ขออนุมัติเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย(เพ่ิมเติม) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๓๐๐ บาท กองช่าง  

เหตุผลเนื่องจาก กองช่าง เทศบาลตำบลกุดไห มีความจำเป็นต้องขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 



๓๐๐ บาท เนื ่องจากงบประมาณคงเหลือไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายตามรายการ 
ดังต่อไปนี้ 

 รายการขออนุมัติเพื่อโอนเพิ่มงบประมาณ ได้แก่ 
 ด้านบริหารทั่วไปเกี่ยวกับแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

/หมวด....   

-๑๔- 

 หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
 - งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จำนวน    ๔,๐๐๐ บาท 
 - โอนครั้งนี้ (+เพ่ิม)   จำนวน               ๓๐๐ บาท 
            - ยอดเงินงบประมาณหลังโอน  จำนวน          ๔,๓๐๐ บาท 

โดยขออนุมัติโอน (-ลด) จาก  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           
งบบุคลากร 
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   

 ประเภท เงินเดือนข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น     
 - งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จำนวน           ๒๓๖,๗๐๐ บาท 
 - โอนครั้งนี้ (-ลด)    จำนวน                ๓๐๐ บาท 
            - ยอดเงินงบประมาณหลังโอน  จำนวน             ๒๓๔,๔๐๐ บาท 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายทองจันทร์ ไพคำนาม ขอขอบคุณ นายอุทิศ  ถันชมนาง ผู้อำนายการกองช่าง มีท่านใด สงสัยหรือสอบถาม  
ประธานสภา ฯ               อีกหรือไม่ หากไม่ม ีต่อไป ผมขอมติเห็นชอบจากท่านสมาชิกสภา ทุกท่านว่าเห็นชอบ 

ตามญัตติที่ ๕.๗ ขออนุมัติเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย(เพิ่มเติม) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๓๐๐ บาท กองช่าง สมาชิกท่านใด เห็นชอบ
โปรดยกมือ 

  ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ (๑๐ : ๐)  
- เห็นชอบ     ๑๐   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   ๐    เสียง 



- งดออกเสียง  ๑   คน   

 
นายทองจันทร์ ไพคำนาม ลำดับต่อไป ขอเชิญผู้ที ่ได้รับมอบหมาย ญัตติที่ ๕.๘ ขออนุมัติเห็นชอบการโอน
ประธานสภา ฯ                งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ก่อสร้าง กองช่าง นำเรียนชี้แจง ครับ      

นายอุทิศ  ถันชมนาง เรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ ผมนายอุทิศ  ถันชมนาง ผู้อำนายการกองช่าง 
ผู้อำนายการกองช่าง ขอนำเรียนชี้แจง ญัตติที่ ๕.๘ ขออนุมัติเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง กองช่าง ดังต่อไปนี้ 

 
/เดิม....   

-๑๕- 

  เดิม  
  ตามที่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
(หน้า ๑๗๔) ดังนี ้

  เครื่องเจาะ (สว่านไฟฟ้า) ราคาเครื่องละ ๓,๕๐๐ บาท 
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  - กำลังไฟฟ้า ๗๑๐ วัตต์ 
  - ความเร็วรอบ ๐-๓,๒๐๐ 
  - อัตราเจาะกระแทก/นาที ๐-๔๘,๐๐๐ 
  - เจาะไม้/เหล็ก/คอนกรีต ๓๐/๑๓/๑๖ มม. 
  - น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) ๒.๑ กก. 
  ใหม่ 
  เนื่องจากคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อจัดซื้อเครื่องเจาะ

(สว่านไฟฟ้า) ไม่สามารถซื ้อได้ในท้องตลาด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ      
มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้  

  ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
  เพ่ือจัดซื้อเครื่องเจาะ (สว่านไฟฟ้า) ราคาเครื่องละ ๒,๗๕๐ บาท 
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๗๕๐ วัตต์ 
  - ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๐-๓,๒๕๐ รอบ/นาที 



  - อัตราเจาะกระแทก/นาที ๐-๔๘,๕๐๐ ครั้ง/นาที 
  - เจาะไม้/เหล็ก/คอนกรีต ๒๕/๑๒/๑๖ มม. 
  - น้ำหนัก (ไม่รวมสายไฟ) ๑.๘ กิโลกรัม มีฝาครอบป้องกันใบเจียร 
  โดยโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งบลงทุน  
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง  
เพ่ือจัดซื้อเครื่องเจาะ (สว่านไฟฟ้า)              เป็นเงิน  ๓,๕๐๐ บาท 
-โอนมาตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา    โอนลด  ๒,๗๕๐ บาท 

  คงเหลือ        ๗๕๐ บาท 
 
งบลงทุน  
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง  
เครื่องเจาะ (สว่านไฟฟ้า)                         เป็นเงิน       -    บาท 
               โอนเพ่ิม  ๒,๗๕๐ บาท 
 

 

/ตามระเบียบ....   

-๑๖- 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายทองจันทร์ ไพคำนาม ขอขอบคุณ นายอุทิศ  ถันชมนาง ผู้อำนายการกองช่าง มีท่านใด สงสัยหรือสอบถาม  
ประธานสภา ฯ               อีกหรือไม่ หากไม่ม ีต่อไป ผมขอมติเห็นชอบจากท่านสมาชิกสภา ทุกท่านว่าเห็นชอบ 

ตามญัตติที่ ญัตติที่ ๕.๘ ขออนุมัติเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง กองช่าง สมาชิกท่านใด 
เห็นชอบโปรดยกมือ 

  ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ (๑๐ : ๐)  
- เห็นชอบ     ๑๐   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   ๐    เสียง 
- งดออกเสียง  ๑   คน   



นายทองจันทร์ ไพคำนาม ลำดับต่อไป ขอเชิญผู้ที ่ได้รับมอบหมาย ญัตติที่ ๕.๙ ขออนุมัติเห็นชอบการโอน
ประธานสภา ฯ                งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่  

จัดซื้อชั้นไม้ ๖ ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔x๑๔ นิ้ว จำนวน ๖ หลัง แผนงานการศึกษา
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษาฯ นำเรียนชี้แจง 
ครับ      

นางสาวมนธิดา  ตุพิลา เรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวมนธิดา  ตุพิลา นักวิชาการศึกษา 
นักวิชาการศึกษา ขอนำเรียนชี้แจง ญัตติที่ ๕.๙ ขออนุมัติเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จัดซื้อชั้นไม้ ๖ ช่อง ขนาดไม่น้อย
กว่า ๑๔x๑๔ นิ้ว จำนวน ๖ หลัง แผนงานการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษาฯ  

เหตุผลเนื่องจาก กองการศึกษา ได้ตั้งจ่ายงบประมาณในเทศบัญญัติประจำ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นค่าครุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้ ๑. ตู้ล็อคเกอร์ ๖ ช่อง ๒. ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์
การเกษตร และ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เตียงพยาบาลสำหรับเด็กปฐมวัย   

แต่ครุภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายพัสดุไม่สามารถจัดได้เนื่องจากรายละเอียด
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้น กองการศึกษาจึงขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ดังต่อไปนี้   

ครุภัณฑ์สำนักงาน 
      - ชั้นไม้ ๖ ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔ x ๑๔ นิ้ว จำนวน ๖ หลัง    

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

/ขอขอบคุณ....   

-๑๗- 

นายทองจันทร์ ไพคำนาม ขอขอบคุณ นางสาวมนธิดา  ตุพิลา นักวิชาการศึกษา มีท่านใด สงสัยหรือสอบถาม  
ประธานสภา ฯ               อีกหรือไม่ หากไม่ม ีต่อไป ผมขอมติเห็นชอบจากท่านสมาชิกสภา ทุกท่านว่าเห็นชอบ 

ตามญัตติที่ ๕.๙ ขออนุมัติเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จัดซื้อชั้นไม้ ๖ ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔x๑๔ 
นิ้ว จำนวน ๖ หลัง แผนงานการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน กองการศึกษาฯ สมาชิกท่านใด เห็นชอบโปรดยกมือ 

  ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ (๑๐ : ๐)  
- เห็นชอบ     ๑๐   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   ๐    เสียง 



- งดออกเสียง  ๑   คน   

นายทองจันทร์ ไพคำนาม ลำดับต่อไป ขอเชิญผู้ที่ได้รับมอบหมาย ญัตติที่ ๕.๑๐ ขออนุมัติเห็นชอบการโอน
ประธานสภา ฯ                มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ขนาดกว้างหลึก x สูง ขนาดไม่น้อย 

กว่า ๙๑x๔๐x๔๘ ชม. จำนวน ๒ หลัง แผนงานการศึกษางบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษาฯ นำเรียนชี้แจง ครับ   

นางสาวมนธิดา  ตุพิลา เรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวมนธิดา  ตุพิลา นักวิชาการศึกษา 
นักวิชาการศึกษา ขอนำเรียนชี ้แจง ญัตติที ่ ๕.๑๐ ขออนุมัติเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน 
ขนาดกว้างหลึก x สูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๑x๔๐x๔๘ ชม. จำนวน ๒ หลัง แผนงาน
การศึกษางบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษาฯ    

เหตุผลเนื่องจาก กองการศึกษา ได้ตั้งจ่ายงบประมาณในเทศบัญญัติประจำ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นค่าครุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้ ๑. ตู้ล็อคเกอร์ ๖ ช่อง ๒. ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์
การเกษตร และ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เตียงพยาบาลสำหรับเด็กปฐมวัย   
แต่ครุภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายพัสดุไม่สามารถจัดได้เนื่องจากรายละเอียดไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้น กองการศึกษาจึงขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังต่อไปนี้   

ครุภัณฑ์สำนักงาน 
- ตู้เหล็กบานเลื ่อน ขนาดกว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า 91 x 40 x 48 ซม. 
จำนวน 2 หลัง 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายทองจันทร์ ไพคำนาม ขอขอบคุณ นางสาวมนธิดา  ตุพิลา นักวิชาการศึกษา มีท่านใด สงสัยหรือสอบถาม  
ประธานสภา ฯ               อีกหรือไม่ หากไม่ม ีต่อไป ผมขอมติเห็นชอบจากท่านสมาชิกสภา ทุกท่านว่าเห็นชอบ 

ตามญัตติที ่๕.๑๐ ขออนุมัติเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ขนาดกว้างหลึกxสูง 

 
 

/ขนาดไม่น้อย....   

-๑๘- 

 ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๑x๔๐x๔๘ ชม. จำนวน ๒ หลัง แผนงานการศึกษางบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษาฯ สมาชิกท่านใด เห็นชอบ
โปรดยกมือ 



  ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ (๑๐ : ๐)  
- เห็นชอบ     ๑๐   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   ๐    เสียง 
- งดออกเสียง  ๑   คน   

นายทองจันทร์ ไพคำนาม ลำดับต่อไป ขอเชิญผู้ที่ได้รับมอบหมาย ญัตติที่ ๕.๑๑ ขออนุมัติเห็นชอบการโอน
ประธานสภา ฯ                มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จัดซื้อเตียงเหล็กขนาด ๓ ฟุต พร้อมที่นอน จำนวน ๒ ชุด ๆ  

ละ ๓,๕๐๐ บาท แผนงานการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน กองการศึกษาฯ นำเรียนชี้แจง ครับ   

นางสาวมนธิดา  ตุพิลา เรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวมนธิดา  ตุพิลา นักวิชาการศึกษา 
นักวิชาการศึกษา ขอนำเรียนชี ้แจง ญัตติที ่ ๕.๑๑ ขออนุมัติเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จัดซื้อเตียงเหล็กขนาด ๓ 
ฟุต พร้อมที่นอน จำนวน ๒ ชุด ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท แผนงานการศึกษา งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษาฯ 

เหตุผลเนื่องจาก กองการศึกษา ได้ตั้งจ่ายงบประมาณในเทศบัญญัติประจำ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นค่าครุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้ ๑. ตู้ล็อคเกอร์ ๖ ช่อง ๒. ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์
การเกษตร และ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เตียงพยาบาลสำหรับเด็กปฐมวัย   
แต่ครุภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายพัสดุไม่สามารถจัดได้เนื่องจากรายละเอียดไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้น กองการศึกษาจึงขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังต่อไปนี้   

ครุภัณฑ์สำนักงาน 
- เตียงเหล็กขนาด 3 ฟุต พร้อมที่นอน จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 3,500 บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายทองจันทร์ ไพคำนาม ขอขอบคุณ นางสาวมนธิดา  ตุพิลา นักวิชาการศึกษา มีท่านใด สงสัยหรือสอบถาม  
ประธานสภา ฯ               อีกหรือไม่ หากไม่ม ีต่อไป ผมขอมติเห็นชอบจากท่านสมาชิกสภา ทุกท่านว่าเห็นชอบ 

ตามญัตติที ่๕.๑๑ ขออนุมัติเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จัดซื้อเตียงเหล็กขนาด ๓ ฟุต พร้อมที่นอน 
จำนวน ๒ ชุด ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท แผนงานการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษาฯ  สมาชิกท่านใด เห็นชอบโปรดยกมือ 

  ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ (๑๐ : ๐)  
- เห็นชอบ     ๑๐   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   ๐    เสียง 
- งดออกเสียง  ๑   คน   



/ลำดับต่อไป....   

-๑๙- 

นายทองจันทร์ ไพคำนาม ลำดับต่อไป ขอเชิญผู้ที่ได้รับมอบหมาย ญัตติที่ ๕.๑๒ ขออนุมัติเห็นชอบบันทึก
ประธานสภา ฯ                ข้อตกลงความร่วมมือฯ และโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนฯ นำเรียนชี้แจง  

ครับ   

นายวิชา  ข่วงทิพย ์ เรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ ผมนายวิชา  ข่วงทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดไห 
นายกเทศมนตรีตำบลกุดไห ขอนำเรียนชี้แจง ญัตติที่ ๕.๑๑ ขออนุมัติเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ และ

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนฯ ดังนี้  
  ตามที่จังหวัดสกลนครแจ้งให้รวบรวมบันทึกข้อตกลงการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการ

จัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหนังสือระหว่างเจ้าภาพ
กลุ่ม (Clusters) โดยทางเทศบาลตำบลกุดไห ได้มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมกลุ่ม
ดังกล่าวในการกำจัดขยะมูลฝอยในภายภาคหน้า ในการเข้าร่วมกลุ่มดังกล่าวนั้น
จะต้องมีการขอมติความเห็นชอบจากทางสมาชิกสภาเทศบาลเสียก่อน และนำส่ง
สำเนารายงานการประชุมสภาท้องถิ่นต่อเจ้าภาพกลุ่ม (Clusters) ต่อไป  

นายทองจันทร์ ไพคำนาม ขอขอบคุณ นายวิชา  ข่วงทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดไห มีท่านใด สงสัยหรือ  
ประธานสภา ฯ               สอบถาม อีกหรือไม่ หากไม่มี ต่อไป ผมขอมติเห็นชอบจากท่านสมาชิกสภา ทุกท่านว่า

เห็นชอบ ตามญัตติที่ ๕.๑๒ ขออนุมัติเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ และ
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนฯสมาชิกท่านใด เห็นชอบโปรดยกมือ 

  ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ (๑๐ : ๐)  
- เห็นชอบ     ๑๐   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   ๐    เสียง 
- งดออกเสียง  ๑   คน   

 
ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืนๆ 

นายทองจันทร์ ไพคำนาม ขอเชิญนายนวณมะณี  ลามคำ สมาชิกสภา ทต. กุดไห เขต ๒ ครับ 
ประธานสภา ฯ     
นายนวณมะณี  ลามคำ  เรียนท่านประธานสภา ฯที่เคารพ ผมนายนวณมะณี  ลามคำ สมาชิกสภา ทต. กุดไห 
สมาชิกสภา ทต. กุดไห เขต ๒ เขต ๒ ขอนำเรียนแจ้ง ๑. เรื่องการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการ 

ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ตามท่ี
ได้รับหน้าที่ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านเป็นตัวแทนเข้าร่วม
ประชุมอยากให้นายกเทศมนตรีฯจัดทำร่างแผนในการเข้าร่วมประชุมร่วมกันอีกครั้งใน
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ๒. สำหรับโครงการธรรมะสัญจร ขอขอบคุณคณะบริหาร
และพนักงานทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการ ๓. สำหรับโครงการปรับปรุงถนนลูกรังหาก



เริ ่มดำเนินการอยากให้แจ้งทางสมาชิกสภาได้รับทราบด้วย ๔. สำหรับโครงการ
ก่อสร้างที่มีการระบุจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด อยากให้ระบุอย่างชัดเจน ขอบคุณครับ 

นายทองจันทร์ ไพคำนาม ขอขอบคุณ นายนวณมะณี  ลามคำ สมาชิกสภา ทต. กุดไห เขต ๒ ครับ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายวิชา  ข่วงทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดไห ครับ 

นายวิชา  ข่วงทิพย ์  เรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ ผมนายวิชา  ข่วงทิพย์ นายกเทศมนตรีฯ 
นายกเทศมนตรีฯ ขอนำเรียนการชี้แจง สำหรับโครงการก่อสร้างจะต้องปฏิบัติการตามแบบรูปรายการที ่

/ระบุไว้....   

-๒๐- 

ระบุไว้ในสัญญา สำหรับปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยอยากขอความร่วมมือกับทางสภา
เทศบาลหาทางออกร่วมกันเนื่องจากเป็นเรื่องที่สำคัญ และขอขอบคุณทางสภาที่ได้
แจ้งปัญหาความเดือดร้อนเข้ามา โดยทางเทศบาลตำบลกุดไหดำเนินการปฏิบัติ
และแก้ไขปัญหาต่อไป ครับ    

นายทองจันทร์ ไพคำนาม ขอขอบคุณ นายวิชา  ข่วงทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดไห ครับ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายอุทิศ  ถันชมนาง ผู้อำนวยการกองช่าง ครับ 

นายอุทิศ  ถันชมนาง เรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ ผมนายอุทิศ  ถันชมนาง ผู้อำนายการกองช่าง 
ผู้อำนายการกองช่าง ขอนำเรียนชี้แจง สำกรับผู้รับจ้างโครงการนั้น ก่อนที่จะเสนอราคาจะต้องตรวจดู

แบบแปลนโครงการก่อสร้างเสียก่อน เพราะแบบแปลนเป็นสาระสำคัญในสัญญา 
ขอบคุณครับ 

นายทองจันทร์ ไพคำนาม ขอขอบคุณ นายอุทิศ  ถันชมนาง ผู้อำนายการกองช่างครับ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ นายปริญญา  ริกำแง รองประธานสภาฯ ครับ 

นายปริญญา  ริกำแง  เรียนท่านประธานสภา ฯ ที ่เคารพ ผมนายปริญญา  ริกำแง รองประธานสภาฯ         
รองประธานสภาฯ  ขอนำเรียนชี่แจง ๑. ขอขอบคณ คณะผู้บริหารที่ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้ 

กลับมาสภาพดี ครับ ๒. ขอบคุณ คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ของโครงการถนนซอย
เสริมสร้าง ๓. เรื่องน้ำประปาชำรุดบริเวณวัดได้รับความเสียหาย ยังไม่ได้รับการแก้ไข 
ขอบคุณครับ 

นายราเชนทร์  เติมทานาม  เรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ ผมนายราเชนทร์  เติมทานาม  รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดไห ตำบลกุดไห ขอนำเรียนสำหรับน้ำประปาบ้านค้อใหญ่ยังไม่ได้รับการแจ้งเรื่องเข้ามา  

ทางเทศบาลตำบลกุดไหจะดำเนินการออกพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ในลำดับต่อไป ครับ 

นายทองจันทร์ ไพคำนาม ขอขอบคุณ ผมนายราเชนทร์  เติมทานาม รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดไห ครับ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ นางสาวธัญรัตน์  สุรินทะ ผู้อำนายการกองสวัสดิการสังคม ครับ 

นางสาวธัญรัตน์  สุรินทะ  เรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวธัญรัตน์  สุรินทะ ผู้อำนายการกอง 



ผู้อำนายการกองสวัสดิการฯ สวัสดิการสังคม ขอนำเรียนแจ้งกำหนดการ โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี จำนวน 
๓๐,๐๐๐ บาท ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากทางสภานั้น จะดำเนินการโครงในวันที่   
๖ กันยายน ๒๕๖๖ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ ขอบคุณค่ะ 

นายทองจันทร์ ไพคำนาม ขอขอบคุณ นางสาวธัญรัตน์  สุรินทะ ผู้อำนายการกองสวัสดิการสังคม ครับ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ นายวิชา  ข่วงทิพย์  นายกเทศมนตรีตำบลกุดไห ครับ 

นายวิชา  ข่วงทิพย ์  เรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ ผมนายวิชา  ข่วงทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดไห 
นายกเทศมนตรีฯ ขอนำเรียนแจ้งให้กับที่สภาเทศบาลตำบลกุดไห ได้รับทราบ เกี่ยวกับการทิ้งขยะมูล

ฝอย ของประชาชนชาวบ้านกลาง หมู่ที่ ๓, ๘ และ ๑๐ เนื่องจากได้รับแจ้งการทิ้งขยะ
มูลฝอยในพื้นที่เขตองค์การบริการส่วนตำบลหนองปลิง จึงอยากให้ท่านสมาชิก
สภาฯผู้นำชุมชนได้ประชาสัมพันธ์ห้ามนำขยะไปทิ้งในเขตดังกล่าว ขอบคุณครับ 

นายทองจันทร์ ไพคำนาม  ขอขอบคุณ นายว ิชา  ข ่วงทิพย ์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดไห มากคร ับ และ
ประธานสภาฯ      ขอบคุณท่าน สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้นำเสนอ ปัญหาต่างๆ 

เพ่ือจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพ่ือพ่ีน้องประชาชน ในเขตพ้ืนที่ตำบลกุดไหของ 
/เรา....   

-๒๑- 

เรา กินด ีอยู่ดีและมีความสุข มีสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าทีท่่านใด จะเสนอ 
อะไรอีก หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขออนุญาตปิดการประชุมภาเทศบาลตำบลกุดไห สมัย
สามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ครับ ขอขอบคุณสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ ทุกท่านที่เข้าประชุมในวันนี้ และขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ 
ขอขอบคุณครับ 

ปิดประชุม   เวลา ๑๕.๔๕ น. 

 

(ลงชื่อ)  ปัญญาณัฏฐ์  ปาตู         เลขานุการสภา/ผู้จดบันทึกการประชุม 

 (นายปัญญาณัฏฐ์  ปาตู)  

  บันทึกรายงานการประชุมนี้ ได้ผ่านการตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯแล้ว 
เห็นควรสำเนาแจ้งสมาชิกเทศบาลทุกคนทราบ เพ่ือรับรองรายงานการประชุมครั้งต่อไป 

(ลงชื่อ)   สมรัก   ข่วงทิพย์  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายสมรัก   ข่วงทิพย์) 

(ลงชื่อ)     สตรี    แสงศิลา  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายสตรี    แสงศิลา)  



 
  (ลงชื่อ) หนูพร    สว่างสิงห ์  กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 

                      (นายหนูพร    สว่างสิงห์)  

 

…………………..………..………………………………………………………………………………………………………………………  

สภาเทศบาลตำบลกุดไห ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖         
ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห 

(ลงชื่อ)  ทองจันทร์ ไพคำนาม         ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดไห 
            (นายทองจันทร์ ไพคำนาม) 
           ผู้รับรองรายงานการประชุม 
  

 
 


